

KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH

**chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh” trong cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục**

Căn cứ Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

Căn cứ Kế hoạch số 11/KH-SGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong ngành giáo dục tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2017 – 2020;

Thực hiện Kế hoạch số 27-KH/HU ngày 11 tháng 01 năm 2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn ngành giáo dục Huyện như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**1. Mục đích**

Làm cho toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên (CBQL, GV, NV) nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi nhà trường, cơ quan và của CBQL, GV, NV.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị trong toàn ngành. Gắn việc tuyên truyền Chỉ thị số 05CT/TW với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chính đồn Đảng;

ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục trên địa bàn Huyện; góp phần làm chuyển biến và nâng cao chất lượng giáo dục của Huyện trong thời gian tới.

2. Yêu cầu

Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nội dung các chuyên đề hàng năm để CBQL, GV, NV học tập và làm theo.

Từng đơn vị nghiên cứu lựa chọn những nội dung thiết thực, sát hợp với thực trạng của đơn vị, xây dựng kế hoạch và tổ chức làm theo thật hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên toàn ngành.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đôi với làm, thiếu trung thực trong thực hiện.

II- NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Nội dung thực hiện

Phối hợp tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai, nghiên cứu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các đơn vị trực thuộc ngành; phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy các xã, thị trấn trong việc quản lý, kiểm tra, đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên các trường hàng năm.

Định kỳ và theo yêu cầu thực tế chọn những nội dung, chủ đề cụ thể triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động.

Đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai thực hiện các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực.

Định kỳ 06 tháng và cuối năm tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm, bổ sung, hoàn chỉnh kế hoạch để triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

2. Thời gian thực hiện: Giai đoạn năm 2017 - 2020.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Định hướng tuyên truyền, học tập các chuyên đề hàng năm về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn ngành Giáo dục theo kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Lồng ghép nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung bồi dưỡng chính trị hè hàng năm.

Có văn bản hướng dẫn ngành giáo dục đào tạo tổ chức thực hiện thiết thực, hiệu quả.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Triển khai kế hoạch cho cán bộ, đảng viên toàn ngành Giáo dục để tổ chức thực hiện. Bổ sung vào tiêu chí thi đua của ngành, lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại công chức, viên chức và đơn vị hàng năm.

Phối hợp Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Đảng ủy xã, thị trấn chỉ đạo, giám sát các trường thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đúng theo kế hoạch, hướng dẫn của ủy cấp cấp trên.

Kịp thời phát hiện, tổng hợp giới thiệu các tập thể và cá nhân tiêu biểu, mô hình mới, cách làm hiệu quả để tuyên truyền và nhân rộng.

Trên đây là Kế hoạch liên tịch chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục huyện./.

**BAN TUYÊN GIÁO
TRƯỞNG BAN**



Đặng Kim Hoàng

**PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỞNG PHÒNG**



Lê Phước Hậu

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy, TTUBND huyện (báo cáo);
- Đảng ủy xã, thị trấn (phối hợp thực hiện);
- Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã, thị trấn;
- Các trường trực thuộc (thực hiện);
- Lưu BTG và Phòng GD - ĐT.